

อาชีพไทย □ ลาว จับมือสร้างสะพานเชื่อมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ

นำเสนอเมื่อ : 22 ก.ค. 2562

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือกับ ดร.หนูพันธ์ อุตสา อธิบดีกรมอาชีวศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านเทคนิค และอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับกรมอาชีวศึกษา แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา “ศูนย์พัฒนาอาชีวศึกษาโพนโฮง” ณ วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์

ดร.บุญรักษ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของทั้ง 2 ประเทศ ในส่วนของสอศ. ได้มีการประชุมหารือความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาร่วมกับกรมอาชีวศึกษา แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และได้เห็นชอบร่วมกันให้มีการลงนามในระดับหน่วยงานหลักด้านอาชีวศึกษาของทั้งสองประเทศ โดยมีกำหนดลงนามความร่วมมือในวันนี้

เลขาธิการ กล่าวต่อไปว่า การลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมอาชีวศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีการดำเนินความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษามายาวนาน ดังนั้น การลงนามความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการลงนามความร่วมมือที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของทั้งสองประเทศ เป็นเครื่องมือให้ทั้งสองฝ่าย ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด มุ่งมั่น ให้การดำเนินงานในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ตามกรอบกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองประเทศ เช่น การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี และทวิวุฒิ การแลกเปลี่ยนครู และนักเรียน นักศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา

สำหรับวัตถุประสงค์ของความร่วมมือครั้งนี้เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันในการส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือและความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในด้าน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา และการพัฒนาเครือข่ายด้านการศึกษาในทุกระดับ การแลกเปลี่ยนการฝึกอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกอบรม และการยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งด้านการศึกษาทั่วไปและการศึกษาพิเศษ การแลกเปลี่ยนกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา การส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจ การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมคณิตศาสตร์ (STEM) และโลจิสติกส์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการสำรวจและเก็บข้อมูล จำนวนนักศึกษา รวมไปถึงพระสงฆ์ลาวที่ศึกษาในราชอาณาจักรไทย การตรวจสอบเอกสารวุฒิการศึกษาของนักศึกษาและพระสงฆ์ลาวที่ศึกษาในราชอาณาจักรไทย ด้วยทุนประเภทต่างๆ โดยให้รวบรวมเอกสารหลักฐานใหญ่ถูกต้องตามกฎระเบียบ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน

ส่วนด้านการติดตามผลการดำเนินงานความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์ “ศูนย์พัฒนาอาชีวศึกษาโพนโฮง” และโครงการพระราชดำริ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนส่วนพระองค์เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านอาชีวศึกษาไทย-ลาว Thailand International Cooperation Agency (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ และโรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมวังเวียง สาขาวิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์ เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ และเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ต้นแบบในวิทยาลัยเทคนิคกิจกรรมดงคำซาง นครหลวงเวียงจันทน์ รวมทั้งเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคลาว – เยอรมัน ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนากำลังคน ด้านช่างอุตสาหกรรม ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เลขาธิการ กลาวปิดท้าย

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เชียงใหม่นิวส์ 21 กรกฎาคม 2562](#)